

คำประกาศเกียรติคุณ
ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา จบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารับราชการที่กรมทางหลวงทำหน้าที่วิศวกรวิเคราะห์วิจัย ทดลอง และตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง ทำงานได้หนึ่งปี เพราะภาวะทางครอบครัวที่ต้องดูแลน้อง ๆ จึงลาออกไปอยู่บริษัทเอกชนทำงานก่อสร้างทาง มีความพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองจากงานที่ทำจนกระทั่งได้มาทำงานกับบริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่น ทำงานก่อสร้างอุโมงค์ ส่งน้ำประปา ภายหลัง ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา ได้ก่อตั้งบริษัทฤทธา จำกัด รับเหมาก่อสร้างในโครงการสร้างต่าง ๆ ที่โดดเด่นเป็นโครงการของภาคเอกชน

ด้วยมุมมองการบริหารจัดการที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ บริษัทฤทธา เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกล่าวได้ว่า บริษัท ฤทธา เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่มีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูงในงานก่อสร้าง

ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างทางหลวง อุโมงค์ส่งน้ำ อาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงไฟฟ้า สนามบิน สถานีรถไฟใต้ดิน และในทางสังคม ได้ดำรงตำแหน่งมากมาย อาทิ นายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งชาติ, กรรมการสภาวิศวกร, อนุกรรมการพิจารณากฎหมายสภาวิศวกร, กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด , กรรมการบริหาร และกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ประธานกรรมการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร, กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันของสถาบันต่าง ๆ และรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในการบรรยายเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมกฎหมาย

ผลงานของ ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา เป็นที่ประจักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังส่งผลดีแก่เศรษฐกิจ สังคม ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนางานก่อสร้างขนาดใหญ่ให้เป็นที่เชื่อถือในระดับสากล โดยปรัชญาธุรกิจของบริษัทของท่าน คือ บริษัท “RITTA” ประกอบด้วย R – Responsibility ความรับผิดชอบ I – Integrity ความซื่อสัตย์ T-Technology การมองหาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการทำงานก่อสร้าง T- Timing ต้องสร้างได้ทันเวลา และ A-Altruism ต้องเห็นใจผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สามารถผลักดันงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต คือ ความสำเร็จต้องเกิดจากความรู้และการลงมือทำทุกความสำเร็จต้องผ่านการทำงานหนักและอดทน ต้องเรียนรู้ ฝึกหัด ปฏิบัติ และพัฒนา การทำธุรกิจต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง นอกจากความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา ได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมจำนวนมากจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคม มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยประกันความเสียหายแก่ประชาชน ดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร และส่งเสริมงานวิศวกรรมและงานด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมวิศวกรไทยให้เป็นที่เชิดชูแก่นานานาประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาคีเด่น ปี 2554 และพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2538

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ในฐานะผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น ทั้งดำรงตนอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป